

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN
TRƯỜNG THCS NHÂN CHÍNH

BÀI DỰ THI
CUỘC THI VIẾT VỀ
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT
VÀ CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH
TIÊN TIẾN TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC
QUẬN THANH XUÂN NĂM 2023

Thông tin tác giả: Họ tên: Nguyễn Phương Hoa
Năm sinh: 1989
Địa chỉ: Trường THCS Nhân Chính
Điện thoại: 0986.649.413

Thông tin nhân vật: Họ tên: Trần Ngọc Anh
Năm sinh: 2010
Địa chỉ: Trường THS Nhân Chính
Điện thoại: 0936749779

Thanh Xuân, tháng 11/2023

BÀI VIẾT VỀ TẤM GƯƠNG HỌC SINH TIÊU BIỂU

Em Trần Ngọc Anh - Học sinh lớp 8A2 - Trường THCS Nhân Chính

Chặng đường trồng người của mỗi nhà giáo thật hạnh phúc biết bao khi được ngắm nhìn sự trong sáng, nhân ái trong đôi mắt thiếu nhi và tự hào sao khi những chuyên đồ chờ tri thức đã gieo mầm tình yêu học tập. Ghi nhớ lời Bác Hồ kính yêu răn dạy: “Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một vườn hoa đẹp”, tập thể lớp 8A2 nói riêng và tập thể học sinh, thầy cô Trường THCS Nhân Chính nói chung luôn nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, đẩy mạnh thi đua, động viên, phát hiện những tấm gương người tốt, việc tốt để phát huy bản sắc, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và truyền cảm hứng về đạo đức lối sống cho lớp lớp học sinh- thế hệ chủ nhân đất nước trong tương lai. Hưởng ứng phong trào “Người tốt, việc tốt”, em Trần Ngọc Anh - học sinh lớp 8A2 xứng đáng là một tấm gương sáng để các bạn noi theo.



Một số hình ảnh thường ngày của HS Ngọc Anh

Nhớ lại lời Bác Hồ kính yêu gửi gắm cho thế hệ mầm non tương lai đất nước: “Nước nhà mong chờ ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Lời dặn dò của Bác mãi luôn vang vọng bên tai các thế hệ học sinh, nhắc nhở các em về tầm quan trọng của học tập, của trí tuệ và chấp cánh tình yêu tri thức. Nghe lời dặn dò của Bác, Ngọc Anh là cô học trò ngày càng khẳng định được ý chí học tập của bản thân. Sự nỗ lực trong học tập của em được toàn thể thầy cô, bạn bè ghi nhận. Mỗi ngày, Ngọc Anh đều rạng rỡ đi học với tình yêu học tập, tinh thần hiếu học và sự chan hòa, yêu thương trường lớp, bè bạn. Tình yêu học tập đó được em thể hiện qua sự say mê nghe giảng, hăng hái xây dựng bài, ý thức không ngừng trau dồi kiến thức. Với các

nội dung học còn chưa hiểu kĩ, Ngọc Anh luôn mạnh dạn, chủ động hỏi thầy cô để nắm vững kiến thức, tìm kiếm thêm bài tập cùng chủ đề để luyện tập cho thành thạo. Không chỉ vậy, Ngọc Anh còn rất ham học hỏi, em ghi nhớ lời thầy cô dặn “Học thầy không tày học bạn”, vậy nên em rất chịu khó thảo luận học tập với các bạn. Có những buổi sáng trước khi vào lớp, hình ảnh cô học trò hào hứng ngồi ôn tập bài cũ, soạn bài mới cùng các bạn đã góp phần tạo nên bầu không khí yêu học tập của tập thể lớp 8A2. Chính nhờ tinh thần cầu thị, hiếu học đó, trong các bài kiểm tra, các kì thi cuối năm học, em luôn giành kết quả cao. Không những vậy, Ngọc Anh còn rất hăng hái tham gia các hoạt động của tập thể, làm MC dẫn chương trình, tham gia hoạt động văn nghệ của lớp, trường, cũng như rất tích cực trong các công tác đội.



Một số hình ảnh HS Ngọc Anh tham gia các hoạt động công tác Đội

Là một học sinh có những thành tích đáng tuyên dương trong học tập, điều làm Ngọc Anh được cả lớp yêu quý, đó chính là nhờ sự khiêm tốn, chan hòa và lòng tốt của em. Ở lớp, em luôn dành thời gian để giúp đỡ các bạn gặp

khó trong học tập. Với kiến thức mình có, em chia sẻ với các bạn để cả lớp cùng nhau tiến bộ.

Với sự say mê trong học tập, nhiệt tình và trách nhiệm với các công việc được giao, Ngọc Anh quả thật là một tấm gương sáng điển hình, là niềm tự hào lớp 8A2 trường THCS Nhân Chính. Hy vọng em sẽ ngày một trưởng thành, là một thanh niên tri thức gương mẫu, nhân ái và đạt được thật nhiều thành công như em hằng mong muốn.

Nhân Chính, ngày 05 tháng 11 năm 2023.

Hiệu trưởng

Người viết

Nguyễn Thị Thanh Vân

Nguyễn Phương Hoa